

# Special Guest



**คุณชนิษฐา ชวนษ์**

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
สาขาพิษณุโลก

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา มีการขยายการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการเติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 สาขาในประเทศไทย การได้รับรองระบบงานห้องปฏิบัติ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการดำเนินการธุรกิจของเรา มั่นใจในคุณภาพและเลือกซื้อสินค้าของเรา การได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นอกจากได้รับการรับรองแล้วนั้น ยังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนคำปรึกษาและคำแนะนำจนบริษัทในเครือ รวมถึงสาขาย่อยของศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สามารถขอการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการได้แล้วทั้งหมด 13 สาขา และมีแผนที่จะดำเนินการขอการรับรองให้ครบทุกสาขาต่อไป เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป



**คุณสมหวัง วงด้วง**

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการบริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034 ดำเนินธุรกิจให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ผู้ใช้บริการภายในและภายนอก ดำเนินการผลิตและพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้งานวิเคราะห์ความชื้นในเมล็ดข้าว เราให้ความสำคัญกับการรับรองระบบงาน การพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการและบุคลากรเพื่อให้ได้มาตรฐาน เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ขอรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองในระดับสากล ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สามารถนำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังส่งผลโดยรวมในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีจากกระบวนการที่มีมาตรฐานต่อไปอีกด้วย



**ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์**

ผู้อำนวยการสมาคมผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ  
ห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพขององค์กรให้เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการสอบเทียบได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถขยายตลาดและสร้างการยอมรับในเรื่องของการสอบเทียบในระดับสากล ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นอกจากองค์กร จะได้รับการรับรองแล้ว ยังส่งผลไปผู้ที่ได้รับบริการจากเรา เชื่อมั่นได้ว่ามีกระบวนการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ถูกต้อง และแม่นยำ เป็นสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าของผู้ที่รับบริการ จากเราอีกชั้นหนึ่ง ขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนจนได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการใน ครั้งนี้



**ศ.ดร.ธรรมารัตน์ คุตตะเทพ**

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็บ  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่สถาบันเทคโนโลยีเป็นสถาบันการศึกษา วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีหน่วยงานที่ร่วมงานกับนานาชาติ กลุ่มลูกค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ ขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการปรับปรุงคุณภาพในการบริการ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำวิธีการทางสถิติ นอกจากนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการบริการแก่กลุ่มลูกค้าแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่กำลังทำวิจัยเพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานต่อไป

